



ประกาศเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

ตามประกาศเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ซึ่งรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครสอบคัดเลือกฯ ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว อาศัยอำนาจตามข้อ ๘๔ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓๔) พ.ศ.๒๕๕๘ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัคร และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้างต้นนี้ได้ตรวจสอบเอกสารตามข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่น และรับรองตนเองในใบสมัครสอบคัดเลือกกว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศจะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกและเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติในการรับสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก

สำหรับกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ,ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ -๑๕.๐๐ น. และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ -๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ชั้น ๒)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายบุญศิริ เตียววานิช)

ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ.สุราษฎร์ธานี

ประธานกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล
เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน
ในประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป
ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
แนบท้ายประกาศเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔

๑.ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลำดับ ที่	หมายเลขประจำตัว/ ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	หมายเหตุ
๑	๐๑-๐๐๑ นางขวัญหทัย พวงเดช	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	

๒.ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ลำดับ ที่	หมายเลขประจำตัว/ ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	หมายเหตุ
๑	๐๒-๐๐๑ นางบุญตา สุทธิวา	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน	เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	